

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2067* /UBND-VP

Nghi Xuân, ngày *11* tháng 11 năm 2020

V/v báo cáo kết quả xử lý đơn
của ông Trần Tuấn Ngọc, tổ
dân phố 3, thị trấn Xuân An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Văn bản số 6639/UBND-TCĐ ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển đơn của ông Trần Tuấn Ngọc, tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tóm tắt nội dung đơn: *Khiếu nại việc chính quyền thị trấn Xuân An và huyện Nghi Xuân không công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đối với thửa đất của cha ông để lại; ông không đồng ý với Văn bản số 1565/UBND-TNMT ngày 25/8/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về trả lời kiến nghị của ông...*, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo như sau:

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Trần Tuấn Ngọc do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến tại Văn bản nêu trên, qua xem xét, nhận thấy nội dung đơn chưa rõ, có nội dung không phải là khiếu nại và chưa có hồ sơ tài liệu kèm theo; do vậy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện tổ chức làm việc với ông Trần Tuấn Ngọc nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan để có cơ sở xử lý đơn theo đúng quy định của pháp luật. Tại cuộc làm việc ngày 15/10/2020, sau khi được Ban tiếp công dân huyện giải thích các quy định của pháp luật về khiếu nại, kiến nghị phản ánh, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, ông Trần Tuấn Ngọc có ý kiến thống nhất sẽ viết lại đơn khiếu nại, trình bày rõ nội dung và cung cấp các hồ sơ liên quan để Ủy ban nhân dân huyện có cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, đề nghị UBND huyện không xử lý đơn khiếu nại đề ngày 23/9/2020 mà ông đã gửi UBND tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản số 6639/UBND-VP ngày 02/10/2020 (có Biên bản làm việc gửi kèm). Căn cứ quy định của pháp luật và ý kiến của ông Trần Tuấn Ngọc, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện lưu đơn nêu trên của ông.

Hiện nay, ông Trần Tuấn Ngọc đã gửi lại đơn khiếu nại, trong đó trình bày rõ nội dung và có hồ sơ tài liệu kèm theo. Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, xử lý đơn và giải quyết vụ việc theo quy định của Luật Khiếu nại; khi có kết quả cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện;
- các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường;
- Ông Trần Tuấn Ngọc (để biết);
- Lưu: VT, TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Hưng
Nguyễn Viết Hưng